

## แบบทรงผม ผมนำมา ผมสั้น

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2552

**เปิดเทอมนี้ มาทำตัวให้สดใสก้นเถอะ ง่ายๆ เลย คือเปลี่ยนการแต่งตัว เลือกเสื้อผ้าที่แปลกไปจากเดิม แต่ต้องใส่แล้วมั่นใจนะ**  
ไม่ใช่ใส่แล้วชิน แทนที่จะเป็นดูใหม่ อาจจะเป็นใครก็ไม่รูแทนก็ได้ หรือสาว ๆ อาจจะทำตัดผมใหม่ วากันว่า การตัดผมหนามา ทำให้ใครๆ  
เปลี่ยนไปได้ให้ทันตา และจะหนามาแบบไหน มาดูกันคะ วาเราควรตัดแบบไหน ถึงจะเหมาะสม  
หนามาที่กำลังฮอต มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรร วาทรงไหนจะเวิร์คกับรูปหน้าอย่างเราที่สุด ขอแนะนำทรงหน้าม้าเด็ดๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณคะ

### Baby Bangs .. ม้าเต๋อ

สำหรับสาว ๆ ทั้งหลาย หน้าม้าเต๋อแบบนี้โดนมากอยู่ ยิ่งถ้ารูปหน้าคุณเป็นรูปไข่ แถมหน้าผากคุณก็แคบยิ่งน่าลองตัดเลยละคะ  
อย่าลืมขอหนาม้าให้บางลงด้วยละกัน สำหรับสาวหน้ากลมและหน้าเหลี่ยมก็ตัดได้เหมือนกันคะ เพียงแต่ต้องตัดให้ดูเหมือนคิ้วเล็กหน่อย  
แล้วซอยผมหน้าให้บางลง ไล่ปลายผมให้ต่างระดับกัน จากนั้นตัดผมตามขวางใหญ่ในระดับคางเพื่อบังช่วงแก้ม ทำให้หน้าดูเรียวยาวขึ้นได้ด้วยคะ  
ตัวอย่าง



### Side Swept Bangs .. หน้าม้าปัดๆ

เมื่อหน้ามาตรงไม่เหมาะกับสาวหน้ากลมสักเท่าไร คุณอาจลองหน้าม้าปัดข้างก็ดีนะคะ เพราะหน้าม้าปัดข้าง นอกจากจะไม่ทำให้รูปหน้าดูสั้นแล้ว  
ยังช่วยทำให้หน้าผากที่ไม่ได้สวย โดยเฉพาะหน้าผากกว้างแบนหน้ารูปหัวใจดูใครปรหมักขึ้น สาวหน้าเหลี่ยมก็ตัดหนามาแบบนี้ได้เช่นกันคะ  
**ขอควรวะวัง** คือ คุณต้องพยายามได้ผมหนามาแน่นใตตรง ไม่กระดกกระเดกไปมาจนดูเสียทรง ไม่เรียบรอย  
คนเขาใจหрокคะ

ตัวอย่าง



### Straight Bangs .. หน้าม้าแบนตรง

เป็นทรงหนามาแบนตรง เป็นแบบพื้นฐานที่สุด เวิร์คมากกับสาวหน้ายาวหรือรูปหน้าไข่ เพราะช่วยทำให้ใบหน้าดูยาวน้อยลง ดูสมส่วนมากขึ้น  
**ขอควรวะวัง** คือ คุณต้องพยายามได้ผมหนามาแน่นใตตรง ไม่กระดกกระเดกไปมาจนดูเสียทรง ไม่เรียบรอย  
และก็แน่นอนว่าหนามาตรงนี่คือสิ่งต้องห้ามสำหรับสาวหน้าสั้น และหน้ากลม

ตัวอย่าง



### ฝากไว้ให้คิด

สำหรับน้องๆ ที่ยังอยู่ในวัยเรียน จะตัดผมแบบไหน ก็ให้คำนึงถึง ความยาวของผมตัวเองในตอนเปิดเทอมด้วยนะคะ เตียวจะหาว่า คุณครุมาเยื่อนหน้า  
แต่ถ้าใครมั่นใจ จะตัดยังไงก็ตัดเลยนะ เพราะความมั่นใจ ทำให้เราดูดีได้คะ (ขอ ปรึกษาเพื่อนด้วยนิดนึงส)  
ถ้าคิดไม่ออก บอกช่างตัดผมไม่ถูก แนะนำว่า เซฟรูปทรงผมแบบที่ชอบ แล้วเอาไปช่างเขาดู  
โดยประเมินว่า รูปหน้าและทรงผมของคนที่เราเซฟไปนั้น ไกลเคียงกับเราด้วยนะคะ  
หรือไม่มั่นใจ ก็ลองปรึกษาช่างทำผมดูได้คะ วาหน้าแบบเรา ควรตัดสั้น หรือผมหนามาแบบไหน

### ข้อมูลบางส่วนจาก

[http://women.mthai.com/views\\_Recommend-Beauty-Salon\\_11\\_92\\_33266\\_1.women](http://women.mthai.com/views_Recommend-Beauty-Salon_11_92_33266_1.women)

### ตัวอย่างผมหน้าม้า และทรงผมสั้นแบบเก๋ๆ

